

Hưng Yên, ngày tháng 7 năm 2023

Số: /BC-ĐDBQH

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thực hiện Quy chế làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, Chương trình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2023; Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 với các nội dung sau:

#### A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẠT ĐƯỢC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

##### I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

##### 1. Việc triển khai tổ chức lấy ý kiến góp ý các dự án luật tại địa phương

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 của Quốc hội, căn cứ chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến các sở, ban, ngành; huyện, thị xã, thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học trong tỉnh tham gia, góp ý vào 17 dự án Luật, gồm:

- Luật thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV: Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

- Luật thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đầu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã; Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Luật cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV: Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã không ngừng đổi mới và đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động nghiên cứu của từng đại biểu Quốc hội với lợi thế tham gia các Ủy ban của Quốc hội (có điều kiện tiếp cận cho ý kiến các dự thảo Luật ngay từ đầu), thường xuyên khảo sát các đối tượng chịu tác động của luật để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, chuyển tải kịp thời tới Quốc hội.

Công tác lấy ý kiến góp ý vào các dự án luật được chú trọng về chất lượng, tập trung làm rõ những vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau, những vướng mắc,

bất cập, cần phải xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn của đất nước. Với sự đổi mới, linh hoạt trong việc tổ chức Hội nghị, xin ý kiến bằng văn bản và làm việc trực tiếp của các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và tính thực tiễn cao. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến tham gia đóng góp xây dựng các dự án Luật báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban soạn thảo tiếp thu và đánh giá cao.

## **2. Công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp**

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, kinh nghiệm thực tiễn, dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu, tham dự đầy đủ các phiên thảo luận Tổ, thảo luận ở Hội trường. Với sự chuẩn bị chu đáo, đề cao trách nhiệm của đại biểu, Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia phát biểu 9 lượt ý kiến<sup>1</sup> tại phiên thảo luận tại Hội trường, 18 lượt ý kiến<sup>2</sup> tại các phiên thảo luận tổ. Các ý kiến phát biểu có chất lượng, tính phản biện và thực tiễn cao, là cơ sở cho việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước tại các kỳ họp.

## **II. VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT**

### **1. Giám sát tối cao**

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành thời gian thỏa đáng để nghe và thảo luận về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Đồng thời, Quốc hội cũng đã giám sát tối cao đối với chuyên đề: *việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19*. Các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp tâm huyết, sát thực ở các buổi thảo luận tại Hội trường để Chính phủ, các Bộ, ngành tiếp thu, kịp thời tháo gỡ có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu theo các nghị quyết của Quốc hội.

Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong 2,5 ngày, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã thể hiện sự tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, bám sát nội dung và đã có 2 lượt chất vấn gửi đến Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Các nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bám sát tình hình thực tế đất nước; được các thành viên Chính phủ trả lời trực tiếp tại Hội trường, được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, báo cáo với cử tri và nhân dân tỉnh Hưng Yên tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh.

<sup>1</sup> : Kỳ họp bất thường lần thứ 2: 01 ý kiến, Kỳ họp thứ 5: 08 ý kiến

<sup>2</sup> : Kỳ họp bất thường lần thứ 2: 02 ý kiến, Kỳ họp thứ 5: 16 ý kiến

## 2. Giám sát chuyên đề tại địa phương

Thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã triển khai các nội dung giám sát chuyên đề:

- Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng;

- Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021;

- Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh tích cực tham gia các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tổ chức, cụ thể:

- Giám sát của HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch, cấp phép, quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Khoáng sản;

- Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 346/2020/NQ-HĐND ngày 22/10/2020 của HĐND tỉnh quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho Dân quân tự vệ và phê chuẩn Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện và đảm bảo chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở và các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều đổi mới, chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan dân cử địa phương và Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh, kết quả qua giám sát đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế trong quản lý, điều hành; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và thống nhất áp dụng pháp luật của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở. Qua giám sát đã giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước các cấp khắc phục được những tồn tại, hạn chế, kịp thời sửa đổi, bổ sung các nội dung chưa phù hợp với

quy định của pháp luật từ đó không để xảy ra vi phạm trong triển khai, tổ chức, thực hiện.

### III. VỀ CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN

#### 1. Về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Luật tiếp công dân, Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ban hành Kế hoạch Tiếp công dân số 194/KH-ĐDBQH ngày 14/12/2022, Thông báo Lịch tiếp công dân năm của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2023 số 195/TB-ĐDBQH ngày 14/12/2022, phân công các vị ĐBQH công tác tại địa phương thực hiện việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh định kỳ vào ngày thứ 5 hàng tuần. Ngoài ra, ĐBQH tỉnh còn thực hiện tiếp công dân trong trường hợp công dân yêu cầu gặp đại biểu Quốc hội để trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở làm việc. Tại các buổi tiếp công dân, các vị đại biểu Quốc hội đã hướng dẫn, giải thích công dân gửi đơn đến đúng cơ quan thẩm quyền giải quyết, theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại và Luật Tố cáo, góp phần hạn chế tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp.

Việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện đầy đủ quy trình các bước theo quy định của pháp luật. Các đơn thư gửi đến được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, phân loại và chuyển đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Sáu tháng đầu năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận và xử lý **106** đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh gửi đến, đã chuyển **38** đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lưu **68** đơn (*do trùng hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đến*), nhận **10** văn bản trả lời của các cơ quan, đơn vị. Việc tiếp nhận đơn thư và theo dõi kết quả giải quyết đều được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ, gửi báo cáo tới Ban Dân nguyện hàng tháng theo đúng quy định.

#### 2. Về công tác tiếp xúc cử tri

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCT UBTW MTTQVN ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; Quy chế số 797/QCPH-TTHĐND-ĐDBQH-BTTUBMT TQVN ngày 19/10/2021 của Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về việc phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Tại 02 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, tổng số có **1.714** lượt cử tri tham dự với **52** lượt ý kiến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổng hợp **28** ý kiến, kiến nghị gửi Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan của Trung ương; tập trung vào các nhóm vấn đề: chế độ chính sách, tài nguyên - môi trường, giao thông vận tải, văn hóa - xã hội, pháp luật. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh tại các đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ

họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhận được 21 văn bản trả lời 26/36 kiến nghị cử tri, thông báo đến Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và cử tri của tỉnh trong các cuộc tiếp xúc cử tri; được Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên đăng kết quả trả lời kiến nghị để cử tri biết, theo dõi, giám sát.

#### IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết một số gia đình người có công với cách mạng và tham gia các hoạt động chung của tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

- Thực hiện Chương trình phiên họp thứ 21 (tháng 3/2023) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động chất vấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tham dự hoạt động chất vấn của phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên đã tích cực nghiên cứu, gửi 01 câu hỏi tới Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUB TWWMTTQVN ngày 27/9/2012; Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 Quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND và đại biểu HĐND các cấp.

- Trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại các kỳ họp Quốc hội khóa XV cũng như các hoạt động trong và ngoài tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; tích cực tham gia các đoàn công tác, hội nghị, hội thảo do các cơ quan của Quốc hội tổ chức<sup>3</sup>; dự 02 kỳ họp không thường lệ, thứ 12, 13 và kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh.

#### V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Sáu tháng đầu năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh đã luôn bám sát thực tiễn, Chương trình xây dựng Luật, Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, Kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh đã đề ra. Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh không ngừng đổi mới, linh hoạt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm chú trọng hoạt động xây dựng Luật, giám sát và công tác dân nguyện. Đoàn đại biểu Quốc hội và từng vị đại biểu

<sup>3</sup>: Đoàn giám sát chuyên đề việc tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Campuchia; việc thực hiện chính sách pháp luật của người Việt Nam ở nước ngoài; khảo sát vấn đề thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu đối với hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lý của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Hội nghị tọa đàm "Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật và công tác tuyên truyền bảo tồn động, thực vật hoang dã nguy cấp"; Kỹ năng phân tích chính sách đối với các quy định liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Ban công tác đại biểu tổ chức; Đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về "việc chấp hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014" làm việc tại Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên; Tổ công tác của Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia của Quốc hội tại Điện Biên

Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử đối với hoạt động lập pháp, giám sát và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Sự chủ động nghiên cứu của từng đại biểu trong Đoàn đã góp phần quan trọng vào nội dung thảo luận tại Tổ và trên Hội trường. Các ý kiến tham gia đảm bảo tính thực tiễn, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao. Nội dung được đại biểu lựa chọn chất vấn tại kỳ họp là những vấn đề bức xúc, nổi cộm của tỉnh và xã hội quan tâm; qua đó đại biểu chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, được Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiếp thu, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện.

Đối với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo, lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên để giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh.

## **B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023**

### **I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT**

Căn cứ Nghị quyết số 50/2022/QH15 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết số 89/2023/QH15 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật trình Quốc hội thông qua, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV theo nguyên tắc và phương thức sau:

- Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia các dự án luật bảo đảm thể chế hóa đúng đắn, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng cũng như yêu cầu quản lý xã hội đặt ra;

- Quy trình lấy ý kiến đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính khả thi và thống nhất trong hệ thống pháp luật;

- Tổ chức hội nghị mời chuyên gia; đại diện các sở, ngành có liên quan; huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến vào các dự án luật hoặc ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu làm cơ sở để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia đóng góp với Ban soạn thảo;

- Các vị đại biểu Quốc hội chủ động nắm bắt tình hình thực tế, thu thập thông tin tư liệu, đổi mới cách lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý chuyên ngành; mở rộng việc lấy ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến dự án, kết hợp với đi khảo sát thực tế một số cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để làm căn cứ tham gia ý kiến có chất lượng, sát thực tiễn tại các phiên họp của Quốc hội;

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm tham mưu việc khảo sát, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, tổng hợp đầy đủ, khách quan ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại các Hội nghị, hội thảo..., tham mưu báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh gửi

các cơ quan của Quốc hội, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV vào tháng 10 năm 2023.

## **II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT**

Căn cứ vào Nghị quyết số 47/2022/QH15 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, Nghị quyết số 90/2023/QH15 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai những nội dung mà Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo giám sát tại địa phương; lựa chọn những vấn đề mà cử tri và nhân dân bức xúc để chủ động xây dựng kế hoạch giám sát phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đoàn với Thường trực HĐND, Thường trực UBND tỉnh đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chương trình giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo đúng kế hoạch.

- Phân công các vị đại biểu Quốc hội chủ động nghiên cứu những nội dung có liên quan và tham gia đầy đủ các chương trình giám sát của Đoàn, tổ chức hoạt động giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả theo quy định của Luật.

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát; tổng hợp, xây dựng báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả việc thực hiện chương trình giám sát gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

## **III. CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN**

### **1. Công tác tiếp xúc cử tri**

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBND tỉnh Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan, tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV theo đúng quy định của Luật. Đồng thời, tùy theo điều kiện thực tiễn của địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có thể thực hiện tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo các lĩnh vực và nhóm đối tượng cử tri; các vị đại biểu Quốc hội chủ động tăng cường các buổi tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc và gặp gỡ tiếp xúc cá nhân hoặc nhóm cử tri để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời đến Quốc hội.

Qua các cuộc tiếp xúc, Văn phòng tổng hợp đầy đủ, khách quan ý kiến, kiến nghị của cử tri, tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kịp thời Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam theo quy định.

### **2. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân**

Tiếp tục duy trì thường xuyên việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh. Thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân mà

đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh chuyên cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, báo cáo kết quả hàng tháng gửi Ban Dân nguyện theo quy định.

#### IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Tham gia các đoàn công tác, hội nghị, hội thảo do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tổ chức, dự các kỳ họp của HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện khi được mời. Tham gia đóng góp tích cực vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá lớn của tỉnh.

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để các đại biểu Quốc hội làm việc với một số cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp của tỉnh nhằm nắm bắt kịp thời việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời khảo sát, giám sát việc thực thi pháp luật tại địa phương, nhằm tháo gỡ kịp thời, hiệu quả những khó khăn, bất cập, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội.

- Triển khai thực hiện nội dung chương trình công tác sáu tháng cuối năm 2023 theo kế hoạch và thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu nhiệm vụ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Tỉnh ủy.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trân trọng báo cáo./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Công tác đại biểu; } để báo cáo
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các vị ĐBQH tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng CTQH<sup>Diu</sup>;
- Lưu: VT

**TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN PHỤ TRÁCH**

**Nguyễn Đại Thắng**